

THÀNH PHỐ

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh



Lực lượng vũ trang thành phố Thái Bình huấn luyện năm 2019.

Những năm qua, thành phố Thái Bình luôn coi trọng củng cố, tăng cường quốc phòng - an ninh (QP - AN), xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội.

Thực hiện phương châm "mạnh về tiềm lực, vững về thể trận", các ban, ngành, đoàn thể của thành phố đã chủ động phối hợp làm tốt công tác tham mưu Thành ủy, UBND thành phố những chủ trương, biện pháp xây dựng nền QPTD, xây dựng các tiềm lực kinh tế, chính trị, tinh thần, văn hóa, xã hội, QP - AN, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương, xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ thành phố ngày càng vững chắc. Bên cạnh đó, công tác giáo dục QP - AN cho các đối tượng được thực hiện nền nếp, có hiệu quả. Quá

trình thực hiện đã có nhiều đổi mới, sáng tạo về nội dung, hình thức, mở rộng đối tượng bồi dưỡng. Từ năm 2009 đến nay, thành phố đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP - AN cho hơn 26.000 lượt đối tượng 2, 3, 4; phối hợp với các trường đại học, cao đẳng và THPT trên địa bàn tổ chức giáo dục quốc phòng cho gần 100.000 lượt học sinh, sinh viên...

Đề tạo thế và lực trong khu vực phòng thủ, thành phố Thái Bình thường xuyên coi trọng xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng vũ trang vững mạnh, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Theo đó, lực lượng thường trực được sắp xếp tổ chức biên chế theo hướng "hợp lý, tinh gọn, mạnh". Lực lượng dự bị động viên được xây dựng theo hướng "vững mạnh, chất lượng". Công tác đảng, quân lý, sắp xếp, biên chế quân nhân dự bị vào các đơn vị đạt 100% quân số, tỷ lệ đúng và gắn đúng chuyên

tiềm lực QP - AN, xây dựng khu vực phòng thủ thành phố. Huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ theo hướng bền vững; đặc biệt, nhiều công trình mang tính lưỡng dụng vừa bảo đảm cho phát triển kinh tế, vừa có thể phục vụ cho nhiệm vụ QP - AN, sẵn sàng chuyển sang phục vụ cho nhiệm vụ quốc phòng khi có tình huống. Ngoài ra, các phương tiện, máy móc kỹ thuật của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hàng năm được đăng ký quản lý theo quy định, sẵn sàng huy động đáp ứng yêu cầu khi chiến tranh xảy ra.

Trong 10 năm (2009 - 2019), thành phố Thái Bình đã đầu tư hàng tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương để xây dựng các công trình phòng thủ. Trong đó, ưu tiên xây dựng các công trình thiết yếu, quan trọng như sở chỉ huy, căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, trận địa phòng không, hệ thống thao trường huấn luyện và một số công trình mang tính lưỡng dụng... tạo thế trận liên hoàn, vững chắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cả trong thời bình và thời chiến ở thành phố.

Đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố Thái Bình cho biết thêm: Phát huy nhân tố chính trị - tinh thần, xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc trong khu vực phòng thủ, thành phố thường xuyên chăm lo thực hiện chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội. Đến nay, thành phố đã hoàn thành việc giải quyết chế độ trợ cấp theo các quy định số 142, 62, 49 của Thủ tướng Chính phủ cho gần 4.500 trường hợp với tổng số tiền trên 18 tỷ đồng. Ngoài ra, lực lượng vũ trang thành phố đã vận động, quyên góp xây dựng 5 nhà tình nghĩa, 3 nhà đồng đội trị giá trên 300 triệu đồng, ủng hộ xây dựng nông thôn mới hơn 53 triệu đồng, góp sức cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân thành phố xây dựng thành phố Thái Bình sớm trở thành đô thị loại I.

TẮT ĐẠT

Chuẩn bị lễ hội xuân chùa Keo năm 2020

Để chuẩn bị cho lễ hội xuân chùa Keo diễn ra vào ngày mùng 4 tết Nguyên đán Canh Tý 2020, ngay từ thời điểm này, Ban tổ chức lễ hội đã tiến hành phân công công việc cụ thể cho từng tiểu ban và đưa ra những yêu cầu, nhiệm vụ trong việc tổ chức lễ hội xuân chùa Keo năm 2020.

Trí tối đa lực lượng an ninh nhằm phòng tránh tình trạng mê tín dị đoan, trộm cắp, cờ bạc trá hình; đồng thời, bố trí lực lượng hướng dẫn khách thập phương tránh tình trạng du khách đặt tiền lễ không đúng nơi quy định, gây phản cảm nơi tôn nghiêm. Hội xuân chùa Keo năm nay dự kiến tổ chức phần lễ và phần hội cơ bản giữ nguyên nét đẹp lễ hội truyền thống và theo tục lệ của người dân làng Keo xưa. Ban tổ chức cũng dự kiến số đại biểu và cá nhân tham gia các trò chơi dân gian tại lễ hội, tạo điều kiện để các trò chơi diễn ra vui tươi, an toàn.

TÚ ANH

Tiến Hải Tỷ lệ sinh giảm 0,4%

Sáng ngày 20/12, Ban Chỉ đạo công tác dân số - KHHGD huyện Tiến Hải tổ chức kỷ niệm 58 năm ngày Dân số Việt Nam (26/12/1961 - 26/12/2019); hưởng ứng tháng hành động quốc gia về dân số và tổng kết công tác dân số - KHHGD năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Duy trì 15 câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi với tổng số hội viên tham gia 1.560 người.

Năm 2019, huyện Tiến Hải đã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục nhằm chuyển đổi nhận thức, hành vi về công tác dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản, KHHGD. Đã tổ chức 2.392 buổi truyền thông trực tiếp tại cộng đồng cho 67.450 người. Tỷ lệ sinh là 1,33%, giảm 0,4% so với năm 2018. Tỷ lệ cặp vợ chồng sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại đạt 74,5%.

THU HOÀI

CƠ QUAN AN NINH ĐIỀU TRA, CÔNG AN TỈNH Khởi tố các bị can phạm tội môi giới hối lộ, nhận hối lộ

Ngày 18/12/2019, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội môi giới hối lộ quy định tại Điều 365, Bộ luật Hình sự; lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can: Phạm Thị Thủy, sinh năm 1970, trú tại thôn Hoàn Từ, xã Đông Cường (Đông Hưng), là cán bộ lao động - thương binh và xã hội xã Đông Cường; Phạm Thị Tâm, sinh năm 1974, trú tại thôn Đông, xã Hồng Việt (Đông Hưng), là cán bộ lao động - thương binh và xã hội xã Hồng Việt; Mai Thị Nghi, sinh năm 1981, trú tại thôn An Liêm, xã Thăng Long (Đông Hưng), là cán bộ lao động - thương binh và xã hội xã Thăng Long; Nguyễn Thị Thu Trang, sinh năm 1991, trú tại tổ 22, phường Trần Lãm (thành phố Thái Bình), là cán bộ Phòng Việc làm và An toàn lao động,

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Bùi Văn Phiêu, sinh năm 1954, lao động tự do, trú tại thôn Tân Hải, xã Đông Hải (Tiên Hải). Riêng bị can Trần Hùng Cường, sinh năm 1976, hộ khẩu thường trú tại tổ 20, phường Bồ Xuyên (thành phố Thái Bình), là cán bộ Phòng Dạy nghề, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh khởi tố về hành vi có dấu hiệu phạm tội nhận hối lộ quy định tại Điều 354, Bộ luật Hình sự, đồng thời thực hiện lệnh bắt tạm giam.

Được biết, những bị can trên liên quan đến đường dây làm giả hồ sơ hưởng chế độ chất độc hóa học. Hiện Công an tỉnh đang chỉ đạo Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

NGUYỄN TÙNG

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM THÁI BÌNH Để người thất nghiệp không thất vọng

Vì nhiều lý do người lao động bị thất nghiệp dẫn đến mất nguồn thu nhập. Nhằm hỗ trợ các đối tượng bị thất nghiệp duy trì ổn định cuộc sống, sớm có việc làm trở lại, gần 10 năm qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình đã vào cuộc tích cực bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của họ.



Cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.

Bà Hoàng Thị Huyền ở huyện Đông Hưng bị thất nghiệp gần 2 tháng qua. Bà Huyền cho biết: Làm việc tại công ty may mặc ở Thành phố Hồ Chí Minh với mức lương hơn 7 triệu đồng/tháng, trong khi chi phí sinh hoạt quá đắt đỏ nên dù chỉ tiêu rất tận tụy nhưng cũng không có khoản tích lũy phòng khi ốm đau hay gia đình có việc đại sự. Sau hơn 8 năm gắn bó với doanh nghiệp tôi đành phải xin nghỉ việc về quê tìm cơ hội việc làm mới. Rất may, khi làm tại doanh nghiệp, tôi tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) nên trong quá trình nghỉ chờ việc làm mới tôi được Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình hướng dẫn làm hồ sơ giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp nên vấn đề khoản tiền trang trải cuộc sống.

thất nghiệp theo quy định của pháp luật thì tham gia BHTN. Ông Phạm Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm cho biết: Ngoài tổ chức thông tin tư vấn về việc làm, nghề nghiệp, chính sách có liên quan đến quan hệ lao động, cung ứng nhân lực, giới thiệu việc làm, cung cấp và dự báo thông tin về thị trường lao động, tổ chức dạy nghề, Trung tâm còn có chức năng thực hiện chính sách BHTN theo quy định. Đơn vị đã bố trí đầy đủ nhân lực, cơ sở vật chất thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, xác minh và tham mưu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho các

đối tượng bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch, đúng pháp luật. Với tinh thần trách nhiệm cao, gần 10 năm qua, Trung tâm đã giúp 52.624 người hoàn thiện hồ sơ, được Bảo hiểm xã hội tỉnh phê duyệt hưởng chế độ BHTN với tổng số tiền chi trả trên 452 tỷ đồng, góp phần giúp họ vượt qua khó khăn trong thời gian thất nghiệp.

sau khi thất nghiệp không muốn trở lại làm nghề cũ do không phù hợp với trình độ, tay nghề, năng lực sở trường hoặc hoàn cảnh gia đình. Hiểu được tâm tư, nguyện vọng đó, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình đã kịp thời tổ chức tư vấn hỗ trợ học nghề giúp họ chuyển đổi việc làm. Để công tác tư vấn đạt hiệu quả, Trung tâm đã chủ động liên hệ và phối hợp với các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh mở các lớp đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu thực tế của người lao động. Từ năm 2014 - 2018, Trung tâm đã kết nối, hỗ trợ cho 437 người hưởng trợ cấp thất nghiệp tham gia học nghề, chuyển đổi việc làm với các nghề: kỹ thuật chế biến ẩm thực, lái xe ô tô, tin học văn phòng, điện dân dụng. Không dừng ở đó, Trung tâm còn theo sát quá trình tìm việc của học viên, giới thiệu việc làm cho họ tại những doanh nghiệp có quan hệ hợp tác với đơn vị. Nhờ vậy, 100% lao động hoàn thành khóa học nghề đều tìm được việc làm phù hợp, có mức thu nhập tốt, ổn định cuộc sống, hạn chế tái thất nghiệp.

Ông Trần Thiên Thai, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh



Quá trình thực hiện chính sách BHTN cho người lao động, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình luôn phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội tỉnh trong việc lập hồ sơ, ra quyết định hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp và kịp thời chi trả cho người hưởng. Đồng thời, phối hợp ra quyết định hủy, thu hồi kịp thời số tiền hưởng BHTN khi phát hiện trùng hưởng chế độ. Nhờ làm tốt các bước thủ tục, quy trình, tiến độ thời gian giải quyết đúng chế độ chính sách, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người được hưởng trợ cấp thất nghiệp nên 10 năm qua không để xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo của người lao động về chế độ BHTN.

Ông Lê Văn Côn, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình



Để bảo vệ quyền lợi cho người lao động, thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong việc tuyên truyền, hướng dẫn người lao động tham gia BHTN và đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp. Chúng tôi cũng sẽ đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đào tạo nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm tới người lao động, nhất là người bị thất nghiệp. Mục tiêu phấn đấu là 100% người lao động thất nghiệp đủ điều kiện sẽ được hưởng dẫn làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp và tìm được việc làm trở lại trong thời gian sớm nhất.

Ông Vũ Mạnh Hoàn, Tổng giám đốc Công ty TNHH Hưng Thịnh



Để bảo vệ quyền lợi của người lao động trong Công ty, chúng tôi luôn thực hiện đầy đủ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, BHTN cho 100% cán bộ, nhân viên Công ty theo quy định của pháp luật. Nếu các doanh nghiệp cùng với người lao động thực hiện tốt chính sách BHTN sẽ giúp họ yên tâm làm việc, gắn bó với doanh nghiệp; vì lý do nào đó người lao động phải nghỉ việc thì vẫn bảo đảm cuộc sống và có cơ hội tìm việc làm mới thuận lợi hơn.

Chị Nguyễn Thị Hương, xã Đông La, huyện Đông Hưng



Vi muốn được gần gia đình nên tôi đã xin nghỉ việc tại Công ty Vimedimex ở tỉnh Bình Dương. Trong thời gian chờ tìm việc làm mới ở quê nhà, tôi đã được các cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình hướng dẫn tận tình làm hồ sơ để nghị thanh toán BHTN nhanh chóng. Chỉ sau 1 tháng, tôi đã nhận được quyết định hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp nên cuộc sống không bị đảo lộn trong lúc không có việc làm. Đặc biệt, tôi rất hạnh phúc khi được Trung tâm tư vấn, giới thiệu việc làm tại một doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đông Hưng đúng như hy vọng.

đầu tư có chiều sâu trong hoạt động tư vấn, đào tạo nghề cho người lao động góp phần nâng tỷ lệ lao

động qua đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

và tạo cơ hội cho người lao động tham gia vào thị trường xuất khẩu lao động. PHAN LỢI - KHẮC DUẤN